

**๕. ลักษณะผลงาน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ และแบบประเมินผลงานสร้างสรรค์**

<p><b>นิยาม</b></p>	<p><b>ผลงานสร้างสรรค์</b> หมายถึง ผลงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นหรืองานสร้างสรรค์ หรือการพัฒนาระบบโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรืองานศิลปะ หรือดนตรีที่แสดงให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องผ่านการพิสูจน์ หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น</p>
<p><b>รูปแบบ</b></p>	<p>อาจมีได้สองรูปแบบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงแนวคิดในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของผลกระทบจากการนำไปใช้ในแง่เศรษฐกิจและสังคม หรือ</li> <li>๒. งานสร้างสรรค์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการใช้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและประเมินคุณค่าในหมู่ผู้รับงานประกอบด้วย             <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ประเภทของผลงานด้านศิลปกรรม ชื่อผลงาน ชื่อสกุลผู้สร้างสรรค์ วันเดือนปีที่เผยแพร่ครั้งแรก</li> <li>๒) บทนำ ระบุแรงบันดาลใจ หรือเหตุผลของการสร้างสรรค์ผลงาน</li> <li>๓) จุดมุ่งหมาย ระบุคล้ายวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย โดยเขียนเป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการเสนอผ่านงานโดยระบุเป็นข้อๆ ซึ่งมีทั้งลักษณะของการอธิบายถึงเทคนิคที่จะนำมาทดลองสร้างสรรค์ หรือเป็นเนื้อหา หรือสาระสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอต่อผู้ชมงานสร้างสรรค์</li> <li>๔) ขอบเขต (ถ้ามี) ข้อมูลระบุเนื้อหาที่เป็นหลักฐานข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ เป็นรายละเอียดที่กำหนดขอบเขตการเลือกใช้เทคนิค วิธีการ หรือสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอแบบเจาะจง อาจเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลา สถานที่ แหล่งที่มาของข้อมูล หรือเจ้าของทฤษฎีที่เลือกใช้ หรือประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ที่เมื่อผู้ชมหรือผู้อ่านผลงานสร้างสรรค์จะเข้าใจขอบเขตของสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นฐานข้อมูลที่นำเสนอ</li> </ol> </li> </ol>

ผลงานสร้างสรรค์ (ต่อ)	
	<p>๕) กระบวนการสร้างสรรค์ ข้อมูลกระบวนการ กิจกรรม และรายละเอียดการสร้างสรรค์ที่จะต้องทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและผลงานสร้างสรรค์ อันแสดงถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ขั้นตอนในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์/ภาพผลงาน</p> <p>๖) อภิปรายผลงานสร้างสรรค์ คือการอภิปรายผลงานสร้างสรรค์ ลักษณะผลงานสร้างสรรค์ถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ ในกรณีที่ผลงานได้มีการนำเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้ว ให้อภิปรายถึงคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ชม ข้อคิดเห็นของตัวผู้สร้างงาน อภิปรายร่วมกับวัตถุประสงค์ แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์</p> <p>๗) ประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์ ระบุประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน อาจระบุหน่วยงานที่นำผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์</p> <p>๘) บรรณานุกรม</p> <p>๙) การนำเสนอ/การเผยแพร่/ ระบุรูปแบบ ข้อมูลการเผยแพร่ ชื่องาน นิทรรศการ/ชื่องาน หน่วยงานที่จัดแสดง จำนวนผู้ชม ระยะเวลาการแสดงผลงาน (ระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด) ระดับการเผยแพร่</p> <p>๑๐) รายละเอียดการนำผลงานไปจดทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแสดงทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>๑๑) แหล่งทุน (ถ้ามี) ระบุหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานและงบประมาณที่ได้รับภาคผนวก (ถ้ามี) ระบุข้อมูลสนับสนุน เช่น การแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์หรือคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ</p>
<p><b>การเผยแพร่</b></p>	<p>เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แลบบันทึกภาพ</p> <p>๒. เอกสารประกอบ ตีพิมพ์เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน</p>

ผลงานสร้างสรรค์ (ต่อ)	
ลักษณะคุณภาพ	<p><b>ระดับดี</b> หมายถึง เป็นผลงานใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ หรือเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่หรืองานของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี</p> <p><b>ระดับดีมาก</b> หมายถึง ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขาหรือวิชาชีพนั้นๆ หรือ</li> <li>๒. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ</li> </ol> <p><b>ระดับดีเด่น</b> หมายถึง หมายถึง ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ</p>